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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสวาท  หงษ์อินทร์ ประธานสภาฯ สวาท  หงษ์อินทร์  
๒ นายอุดม  ภูนุภา ส.อบต.ไผ่ ม.๖ อุดม  ภูนุภา  
๓ นายทองพูล  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ ทองพูล  จันทพันธ์  
๔ นายทองสา  เสนานนท์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒ ทองสา  เสนานนท์  

๕ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  
๖ นายบุญชัย  นนทะวงษ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๘ บุญชัย  นนทวงษ์  
๗ นายสมาน  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สมาน  รัตนวัน  
๘ นายอิสระ  บัวส่อง ส.อบต.ไผ่ ม.๔ อิสระ  บัวส่อง  
๙ นางเบญญาภา  รัตนะวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๒ เบญญาภา  รัตนวัน  

๑๐ นายถาวร  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๕ ถาวร  แว่นแก้ว  
๑๑ นายทองสูรย์  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๙ ทองสูรย์  จันทะพันธ์  
๑๒ นายบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ ม.๑ บรรจง  หินกอง  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์ นายก อบต.ไผ่ สวัสดิ์ จันทะพันธ์  
๒ นายสมศักดิ์  นนทวงษ์ รองนายก อบต.ไผ่ สมศักดิ์  นนทวงษ์  
๓ นายกฤษฎ์ รัตนะวัน รองนายก อบต.ไผ่ กฤษฏ์  รัตนะวัน  
๔ นางสุดาพร  อำไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อำไพ  
๕ นายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร สุนทร  แสงใสย์  
๖ นายธีระศักดิ์  พรรษา นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธีระศักดิ์  พรรษา  
๗ น.ส.นัทธมน  สภุาพ ผู้อำนวยการกองคลัง นัทธมน  สุภาพ  
๘ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผู้นวยการกองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๙ นายอาเทน  นนทวงษ์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ อาเทน  นนทวงษ์  

๑๐ น.ส.อินทิราภรณ์  คำแสน ผ.อ.การกองการศึกษาฯ อินทิราภรณ์  คำแสน  
๑๑ นายเอกสิทธิ์  รัตนวัน เลขานุการนายก อบต.ไผ ่ เอกสิทื  รัตนวัน  
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ผู้มาประชุม  ๑๒ คน 

 ลาประชุม -  คน 

 ขาดประชุม -  คน 

เปิดประชุมเวลา 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่
และสวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา   เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน   ท่านคณะ

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน การประชุมครั้งนี้เป็น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๕ ซึ่งในการกำหนดประชุมในสมัยสามัญสมัยที่  ๒ นี้ เป็นการพิจารณา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลไผ่  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ชี้แจง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขานุการสภาฯ  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ให้ละเอียด 

ประธานสภาฯ  เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงคท์ี่
จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน  
    รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  ๑๑ เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน   - เสียง 
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    งดออกเสียง   จำนวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑ เรื่องจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
   -งานบริหารงานบุคคล 
   - แนะนำพนักงานจ้างที่สอบคัดเลือกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
   ๑. นางสาวพัชริยา  บุญราช ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   ๒. นายศราวุฒิ  ทิพประมวล  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 
   ๓. นายสมพงษ์  พันธ์ไผ่  ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 
    
    งานส่งเสริมการเกษตร 

- ในขณะนี้ทางสำนักปลัดได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ซึ่งดำเนินการฉีด
ให้กับสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานบริการหนว่ยกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งในขณะนี้มี

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ประมาณ ๘ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หลายท่านได้มี
อายุครบ ๖๐ ปี และบางท่านก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและบางท่านก็ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการฝึกอบรมให้กับ
ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งในขณะนี้ทางโรพยาบาลราษีไศล ได้ติด
ภารกิจในส่วนการประเมินโรงพยาบาล จึงประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีจิตอาสาที่
จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้รับทราบ 

 
   ๓.๒  เรื่องจากกองช่าง 

- รายงานผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้น ในไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการ
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   
   ๓.๓ เรื่องจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

- รายงานสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รายรับ รายจ่าย และ

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามเอกสาร)  
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๓.๔ เรื่องจากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 -  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือใน

การร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้เปิดภาคเรียนตามประกาศของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรายงานจำนวนเด็กประถมวัยสังกัดศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งในขณะนี้มีเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จำนวน ๕๕ คน 

  - กองการศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองการศึกษา รายนางทัศนียา อรรค

บุตร ที่ผ่านการประเมิน วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านการ

ประเมินจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

ประธานสภา ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้
จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน และชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามขบวนการขั้นตอนที่กำหนด โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
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เอกชน และประชาชน และได้ดำเนินการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีระศักด์  พรรษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ือใช่เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถแก้ปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบของทางราชการ 

นางสุดาพร  อำไพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้
ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและ
ความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 

  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อ
คณะกรรมการท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
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ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้ เพื่อให้เป็นการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๔ โดยให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ชี้แจง 

นายธีระศักดิ์  พรรษา  ในร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๕ จะไล่ทีละหัวข้อ ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตาม
หัวข้อที่ผมได้ชี้แจง ถ้าจะแก้ไข เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อสงสัยให้ยกมือ
ทักท้วงหรือสอบถามได้ 

ที่ประชุม รับทราบ และได้พิจารณาตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง 
ประธานสภา ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ /
๒๕๖๕มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 

นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
โครงการต่างๆที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นำเรียน เป็นโครงการที่ยังไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นใช่หรือไม่ครับ หรือว่าเป็นโครงการที่จะนำเข้า
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และกระผมมีข้อ
สงสัยในการตั้งงบประมาณในโครงการยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านคูสระหมู่ที่ ๕ ต้องมีการทุบผิวจราจรออกก่อนในงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน
รวมถึงในการรื้อด้วยหรือไม่ ซึ่งตามงบประมาณท่ีได้ประมาณการในแผนจะ
เพียงพอหรือไม่ 

นายธีระศักดิ์  พรรษา โครงการต่างๆที่ อยู่ในร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็น
รางการที่แต่ละหมู่ได้ประชาคมและเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่ ไม่เคยปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และยังไม่นำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ๒๕๖๖ ต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

นางสุดาพร  อำไพ โครงการที่ปรากฏในแผนเพ่ิมเติมนั้นเป็นโครงการที่สำรวจจากความต้องการ
ของแต่ละหมู่บ้านแล้วนำมาเข้าสู่สภาฯเพ่ือเห็นชอบบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ส่วนการประมาณการงบประมาณแต่ละ
โครงการทางกองช่างได้ประมาณการตามปริมาณงานของแต่ละโครงการ 
พิจารณาจากความกว้าง ความยาว และความหนา ส่วนการรื้อถอนนั้นจะเป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้าง แต่จะอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้ทำสัญญา 
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นางเบญญาภา  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอ
เรียนถามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำของ หมู่ที่ ๒ ที่ปรากฏในร่างแผนฯ
เพ่ิมเติม เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่กับโครงการที่ขุดลอกคลองเอาไว้แต่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ  

นายพิพัฒน์  พรหมโลก ตามท่ีท่านสมาชิก หมู่ที่ ๒ ได้เรียนถามนั้น เป็นโครงการเดียวกันการบรรจุ
โครงการนี้เข้าใสแผนฯเพ่ิมเติมเพ่ือปัญหา ในจุดที่ได้ขุดคลองระบายน้ำเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับครัวเรือนนายอำคา  ผ่าโผน ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๔  

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
  
ประธานสภา ถ้าหากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ผมจะขออมติที่ประชุม เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /

๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอมติครับ 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน  
    เห็นชอบ    จำนวน  ๑๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   จำนวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

  ๔.๒ พิจารณาแผนการดำเนนิโครงการกิจกรรม Big cleaning day และ

กำหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

ประธานสภา เรื่องแผนการดำเนินโครงการกิจกรรม Big cleaning day และกำหนดจุด

รวบรวมขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งกระผมได้

ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลไผ่ ของเรา ซึ่งผมมีแนวความคิดที่

จะจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในการทำความสะอาดหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

หมุนเวียนกันไปโดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายคณะผู้บริหาร 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำฝ่ายปกครอง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิต
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อาสาพระราชทาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และพ่ีน้องประชาชนตำบลไผ่ 

ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในแตล่ะหมู่บ้านหมุนเวียนกันไป  

นายสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตามท่ีท่าน

ประธานสภาได้นำเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังถึงการ

รักสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วนใน

ตำบลไผ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในแต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนกันไปโดย

เริ่มในเดือนกรกฎาคม เป็นครั้งแรก ส่วนแผนการออกจัดกิจกรรมจะพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง และขอความอนุเคราะห์ทางท่านสมาชิกทุกท่านได้จัดทำภาชนะ

รองรับขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ ชุด ตามแบบที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลไผ่ กำหนด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบจะออกรวบรวมขยะอันตรายเดือนละหนึ่งครั้ง 

ประธานสภา ผมจะขออมติที่ประชุม เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการกิจกรรม 

Big cleaning day และกำหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลไผ่ 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการกิจกรรม Big 
cleaning day และกำหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน  
    เห็นชอบ    จำนวน  ๑๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   จำนวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
  ๔.๓ พิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ศึกษาดูงาน) 

ประธานสภา เรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลไผ่ ให้กับสมาชิกสภาฯได้รับทราบครับ 
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นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์ เรียนทานประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้รับทราบ

ความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หลายท่าน ซึ่งได้เข้า

มาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และมีความต้องการที่

จะเรียนรู้และอยากเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งพิจารณาจากข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณ โครงการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ไว้จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะต้อง

ดำเนินการอย่างไร ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลไผ่ ได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินโครงการ 

นายสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารในการดำเนินโครงการ

โครงการพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลไผ่ หรือการศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไว้จำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามงบประมาณ

ปรากฏตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ 

เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

หน้า ๑๒๗” ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องเสนอ

โครงการให้ผู้บริหารได้อนุมัติโครงการถึงจะดำเนินการได้ ในการดำเนินการ

โครงการดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในโครงการที่จะดำเนินการ

เพ่ิมศักยภาพ ทั้งบริบท พื้นที่ รายได้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่นำมาดำเนินการ

ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินโครงการจะต้องมีการฝึกอบรมให้

ความรู้ในภาคทฤษฎี ก่อนที่จะไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริง และต้องดำเนินการ

ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ประธานสภา ตามท่ีท่านนายกและท่านนิติกรได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
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มีท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนิน

โครงการเชิญครับ 

นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ศึกษาดูงาน) ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่

จะพัฒนาความรู้และสิ่งใหม่ๆให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ของเราควรจะ

มีรายละเอียดการดำเนินโครงการมาเสนอที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ทั้งเรื่อง

สถานที่ ผู้รับจ้างที่จะดำเนินการ และเชิญเจ้าของทัวร์มาชี้แจงรายละเอียด 

นายสมาน  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ศึกษาดูงาน) นั้นสมควรที่จะ

ดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง เราจะไปศึกษาดูงานเรื่องอะไร สถานที่ไหน ขอให้ทาง

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ และแจ้งให้ทางสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ทราบและเข้าร่วม 

นายสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ซึ่งช่วงนี้ยังมีการ

ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในการประชุมครั้งนี้ จึงอยากรับฟังความคิดเห็นแนว

ทางการดำเนินโครงการจากทางสภาฯ ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงยังไม่ได้

กำหนดรายละเอียดโครงการมานำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่ีประชุมมี

มติให้ดำเนินโครงการ ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะได้เริ่มวางแผนดำเนิน

โครงการ 

ประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจ วันนี้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะดำเนิน

โครงการนี้หรือไม่ ซึ่งในปีนี้ผมขอเสนอการศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหลาย

แห่งได้ไปศึกษาดูงานในเรื่องนี้ ซึ่งจะนำมาปรับใช้ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน

ตำบลไผ่ ของเราได้ 

น.ส.อินทิราภรณ์  คำแสน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวความคิดท่ีจะ

ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเสนอให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลไผ่ ของเราได้ 

นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทางผู้บริหารได้

หารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเบื้องต้นแล้วว่า ถ้าหากทางสภาฯมีมติให้

ดำเนินโครงการ ในปีนี้ก็อยากไปศึกษาดูงานในภาคอีสานของเรา เกี่ยวกับกลุ่ม

อาชีพที่จะนำมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องตำบลไผ่ ของเราส่วน

วัน เวลา และสถานที่นั้น ต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยจะมอบให้สำนักปลัด 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าจะดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หรือไม่ โดยการ

ยกมือ ขอมติครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นสมควรที่จะดำเนินโครงการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน  
    เห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการฯ จำนวน  ๑๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   จำนวน   - เสียง 
    งดออกเสียง  

 จำนวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ในระเบียบวาระอ่ืนมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่าน

คณะผู้บริหารหรือไม่ 
นายทองพูล  จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร กระผมขอนำเรียนถาม

ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบ 
๑. เรื่องถนนเส้นทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน (บริเวณทางเข้าปู่ตา) ซึ่งชำรุดซึ่ง

ทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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๒. เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมามีราษฎร บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ได้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติขณะที่มีฝนตกและเกิดเหตุฟ้าผ่าวัวตาย จำนวน ๑ ตัว แต่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ แต่ในรายของ
ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายทางท่ีอยู่อาศัยและยุ้งฉางได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทางสภา
ทราบด้วย 

นายกฤษณ์  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องถนนชำรุดที่ท่านสมาชิก 
หมู่ที่ ๑๑ ได้นำเรียนนั้น ขณะนี้ ทางกองช่างกำลังประมานการงบประมาณ
ในการซ่อมแซม อย่างเร่งด่วน ในแนวทางแก้ไข นอกจากการซ่อมแซมถนน
แล้วจะต้องมีการวางท่อระบายน้ำจากจุดดังกล่าว ไปสู่ทางสาธารณ เพราะ
ถ้าหากไม่วางท่อ น้ำก็จะไหลลงในจุดเดิมซึ่งทำให้เจ้าของที่นาได้รับความ
เสียหาย ถ้าหากมีการอุดตันท่อระบายน้ำก็จะมีผลกระทบต่อพ้ืนผิวถนน  

นายสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กรณีพ่ีน้องที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุวาตภัย ซึ่งในส่วนที่ได้รับความเสียหายทางที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทาง
ราชการเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือรายที่ได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่าวัว ซึ่ง
ในระเบียบการช่วยเหลือประชาชนนั้นไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ซึ่ง
ในขณะนี้ทางคณะผู้บริหารกำลังหาแนวทางช่วยเหลือ และเยียวยาให้กับพ่ี
น้องผู้ประสพภัย ขอให้ท่านได้ชี้แจงให้พ่ีน้องได้ทราบด้วย 

 
นายสมาน  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอนำเรียนถึงปัญหาของ

เกษตรกรผู้ทำนา เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งทางเกษตรกรผู้ทำนาปี 
บ้านคูสระบางส่วนได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาภัย
แล้งต่อทางศูนย์สูบน้ำมูลล่าง(ศูนย์สูบบ้านแสนแก้ว) แต่ได้รับแจ้งว่าทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้สบทบค่า
กระแสไฟฟ้าให้ทางศูนย์สูบน้ำ ทางกล่มเกษตรกรผู้ทำนาจึงไม่ได้รับน้ำเพ่ือ
การเกษตรจึงขอนำเรียนถึงปัญหานี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขในปีนี้ 

นานสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่ทางท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๗ ได้นำเรียนถึงปัญหาดังกล่าวนั้น ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บริหารชุดที่ผ่านมานั้น 
ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการประสานจากศูนย์สูบน้ำมูลล่างแต่อย่างใด จึง
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ทราบถึงกรณีท่ีจะต้องสมทบค่ากระแสไฟฟ้า
แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหากพ่ีน้องกลุ่มเกษตรกรจะขอ
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ความช่วยเหลือจาหน่วยงานใด ขอให้แจ้งประสานมายังองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่ เพ่ือจะได้ประสานงานระหว่างหน่วยงานตามระบบของทาง
ราชการ เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนตำบลไผ่ ของเรา 

 
นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร เกี่ยวการบริหารกิจการ

ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ท่านคณะผู้บริหารได้ทำการแก้ไข
ระบบประปา หมู่ที่ ๕  ซึ่งให้บริการในบ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ต้อง
ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาซึ่งทางบ้านคูสระ 
หมู่ที่ ๑๐ ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน ซึ่งชาวบ้านพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ 

นายสวาท  หงส์อินทร์ ขอแจ้งไปทางกองช่างถึงเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบงานกิจการประปา  เนื่องจากว่า
ถังรองรับน้ำของประปา หมู่ที่ ๓ มันเปิด ไม่มีมุ้งเขียวครอบอาจจะมีเชื้อโรค
เพราะนกจะลงไปเล่น ขอความกรุณาได้ปิดถังให้ด้วยเพราะเกรงว่าจะเกิดเชื้อ
โรคจากนกพิราบ และถังจะเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งผมเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต
ของชาวบ้าน ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบปิดให้ด้วย 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุก

ท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ ในวันนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 
 

 ลงชื่อ เบญญาภา  รัตนวัน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นายเบญญาภา  รัตนวัน) 
        เลขานุการสภา อบต.ไผ่ 
 
    ลงชื่อ สวาท  หงษ์อินทร์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสวาท  หงษฺอินทร์) 
            ประธานสภา อบต.ไผ่ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอิสระ  บัวส่อง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อิสระ  บัวส่อง  
๒ นายบรรจง  หินกอง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม บรรจง  หินกอง  
๓ นายสมาน  รัตนะวัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน  รัตนะวัน  
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